

Số: /UBND-NN&PTNT
V/v tập trung chỉ đạo quyết
liệt công tác tiêm phòng vắc
xin Đại cho đàn chó, mèo đợt
2/2020 và phòng chống bệnh
dại động vật

Vĩnh Tường, ngày tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ VN huyện và các tổ chức thành viên;
- Các cơ quan: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Trung tâm VH-TT-TT, Công an
huyện, Đội QLTT số 2, Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 15/7/2020 UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Kế hoạch số 1721/KH-UBND về tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2/2020; Văn bản số 1904/SNN&PTNT-CNTY ngày 28/10/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc kéo dài thời gian tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2/2020.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, công tác tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo đợt 2/2020 tại một số xã, thị trấn kết quả đạt rất thấp, cụ thể: xã Kim Xá tiêm được 80/661 con (đạt 12,1%), xã Vĩnh Thịnh tiêm được 50/1.115 con (đạt 4,5%), xã Nghĩa Hưng tiêm được 100/346 con (đạt 28,87%), xã Phú Đa tiêm được 100/352 con (đạt 28,38%)...

Để chủ động phòng, chống bệnh Đại ở đàn chó, mèo, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó, mèo nuôi và phòng chống bệnh Đại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đại trên địa bàn; xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Phòng Nông nghiệp & PTNT

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu với UBND huyện thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó mèo và công tác phòng chống bệnh Đại ở các xã, thị trấn; đề xuất với UBND huyện các giải pháp chỉ đạo phòng chống bệnh Đại trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông và các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đại ở động vật.

2.2. Trạm Chăn nuôi & Thú y

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Đại cho hệ thống thú y cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng và các phát sinh trong quá trình tiêm phòng vắc xin Đại tại cơ sở theo quy định;

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, để đáp ứng đủ yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra.

Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để dịch bệnh khi phát hiện có chó mèo nghi mắc bệnh Đại.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu với UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát bệnh đại theo hướng dẫn của Cục Thú y; chủ động tham mưu cho UBND huyện các biện pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh; Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng đại cho đàn chó, mèo trên địa bàn toàn huyện đảm bảo đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, đúng liều lượng theo quy định;

Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

2.3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chia sẻ thông tin về bệnh Đại, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh Đại ở động vật, hướng dẫn xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó, mèo cắn; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (*bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền*) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Đại hoặc người bị chó, mèo cắn.

2.4. Công an huyện, Đội QLTT số 2: Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển chó, mèo trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.5. Trung tâm VH-TT-TT: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện đưa tin, tuyên truyền về bệnh Đại và các biện pháp phòng chống bệnh đại đảm bảo sâu rộng trong nhân dân.

2.6. Đề nghị UB MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn tích cực tham gia tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Đại ở động vật.

2.7. UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh Đại ở người và động vật trên địa bàn.

Rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng thôn, xóm, tổ dân phố...; lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; thống kê số chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin Đại, khẩn trương tiêm phòng bổ sung bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. Tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh Đại tại cơ sở, bảo đảm giám sát tới từng hộ chăn nuôi; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin phòng Đại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Đại; biện pháp phòng, chống bệnh Đại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Đại. Nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho UBND cấp xã, cơ quan Thú y và Y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để kịp thời xử lý.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo; nhất là chó, mèo nhập về các địa phương, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Đại theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bình Khiêm